

*
Số 41-KH/ĐU

Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm truyền thống
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐU, ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV ban hành Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên các hệ lớp nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng, của đất nước.

- Gắn nội dung tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các hoạt động tuyên truyền, thi đua năm 2024 của Học viện Chính trị khu vực IV. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức mới, chú trọng những nội dung tuyên truyền gắn với nhiệm vụ, chức năng của Học viện Chính trị khu vực IV, đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới hướng tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV, Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đối với Bác Hồ, đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV quyết tâm, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ IV và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, không ngừng nâng cao giá trị đóng góp và củng cố vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền lịch sử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, những mốc son chói lọi, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của những đơn vị, tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên của Học viện Chính trị khu vực IV; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung và của Học viện Chính trị khu vực IV nói riêng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

2. Tuyên truyền những công trình, tác phẩm khoa học lý luận chính trị, kết quả tham mưu chính sách, những hoạt động sáng tạo, hiệu quả mang bản sắc trường Đảng nhằm đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá Trường Đảng được hình thành và vun đắp trong suốt 75 năm truyền thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học, công tác các trường chính trị, công tác biên soạn lịch sử Đảng...; Tuyên truyền và xây dựng các cá nhân tiêu biểu, tập thể tiêu biểu cho bản sắc trường Đảng, trong sáng, mẫu mực.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng ủy Học viện

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và chỉ đạo các chi bộ trong Đảng bộ Học viện tổ chức thực hiện.

Tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức các chương trình, sự kiện chào mừng, kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo về: lịch sử Học viện; về những kết quả hoạt động của Học viện qua các thời kỳ; về giá trị đóng góp và vị thế Học viện trong hệ thống chính trị; về định hướng phát triển, chiến lược phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV thi đua và thực hiện các chương trình kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Các chi bộ

Trong năm 2024, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề có nội dung về quá trình phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với hai chuyên đề sinh hoạt cụ thể sau:

Chuyên đề 1: Giá trị văn hóa trường Đảng gắn với việc xây dựng người cán bộ, giảng viên hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong sáng, mẫu mực.

Chuyên đề 2: Vị thế Học viện Chính trị khu vực IV nói riêng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chung và những định hướng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.



Lãnh, chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào chương trình công tác năm 2024; chủ động xây dựng các nội dung, chương trình tuyên truyền, kỷ niệm thiết thực, hiệu quả gắn với các hoạt động chuyên môn và các hoạt động thi đua của đơn vị.

Tăng cường định hướng nội dung tuyên truyền, hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên môn, đặc biệt vào cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo mục đích và nội dung tuyên truyền như trên, chú trọng xây dựng và hoàn thành các công việc có sản phẩm cụ thể để chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân tích cực tham gia vào các hoạt động chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Học viện Chính trị khu vực IV đưa nội dung tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào chương trình hoạt động năm 2024. Phát động các chương trình, sự kiện trong đoàn viên, hội viên cùng thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với những phong trào, nội dung cụ thể, thiết thực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng ủy Học viện phối hợp với Ban Giám đốc chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị thực hiện Kế hoạch này.

Các đơn vị trong Học viện triển khai các kế hoạch, chương trình do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV ban hành nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu tổ chức và triển khai các hoạt động chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; triển

khai cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Giao Trung tâm Thông tin khoa học triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2024 tại Học viện Chính trị khu vực IV với hai nội dung theo Kế hoạch 41-KH/ĐU, ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện tổ chức phát động các đợt thi đua, các hoạt động, sự kiện, chương trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cấp ủy trực thuộc lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy.

Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này tại các chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để phối hợp),
- Các đồng chí UVBTV Đảng ủy (để chỉ đạo),
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đoàn thể chính trị - xã hội,
- Công thông tin điện tử (để đăng tin),
- Lưu BTG, VPĐU.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Phan Công Khanh